

Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 12.750.000.000 đồng (Mười hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

- Tỷ lệ cổ phần của Nhà nước: 51,00%;
- Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong Nhà máy: 12,07%;
- Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Nhà máy: 36,93%.

Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng.”

“3. Ưu đãi cho người lao động trong Nhà máy.

Tổng số cổ phần bán ưu đãi cho 236 lao động trong Nhà máy là 14.027 cổ phần với giá trị được ưu đãi là 420.810.000 đồng.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Thép miền Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Lưới thép Bình Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Thủ trưởng

Đỗ Hữu Hào

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHỈ THỊ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo số 16/2004/CT-BGD&ĐT ngày 14/6/2004 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004.

Để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 và thực hiện nghiêm túc Quy chế tuyển sinh hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các đại học, học viện, các trường đại học, trường cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các công tác trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, bí mật đề thi tuyển sinh từ khâu ra đề thi đến khâu vận chuyển, bảo quản, sử dụng. Các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ sao in đề thi phải tổ chức tốt việc sao in, bảo đảm bí mật an toàn đề thi đến khi giao cho Hội đồng tuyển sinh các trường đại học. Khi vận chuyển đề thi từ nơi sao in đến trường và từ trường đến các điểm thi, phải có cán bộ công an địa phương

và cán bộ bảo vệ của trường cùng áp tải, kể cả các trường thuộc khối quốc phòng và công an. Trước khi phát và bóc đề thi phải kiểm tra kỹ tên môn thi để tránh nhầm lẫn. Phát đề thi và bóc đề thi đúng giờ quy định. Quản lý chặt chẽ đề thi thừa, không để lọt ra ngoài khu vực thi.

Trước ngày 15 tháng 7 năm 2004, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường chịu trách nhiệm giao lại toàn bộ đề thi dự bị chưa được phép sử dụng cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tình trạng còn nguyên niêm phong.

Trưởng Ban đề thi trực tiếp chọn cử các cán bộ liên quan đến đề thi, không để những người có người thân (vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) dự thi tham gia công tác đề thi. Nếu phát hiện những biểu hiện tiêu cực, phải phối hợp ngay với công an địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

2. Tuyệt đối không để xảy ra nhầm lẫn, sai sót trong việc lập danh sách phòng thi, đánh số báo danh, số phách. Có phương án thay đổi quy luật xếp chỗ ngồi của thí sinh trong phòng thi, chống việc lợi dụng quy luật xếp số báo danh theo vần để thi hộ, thi kèm.

Danh sách thí sinh dự thi tại phòng thi phải có ảnh kèm theo để kiểm tra đối

chiếu ngay trong các buổi thi và khi gọi thí sinh trúng tuyển đến nhập học.

Nghiêm cấm thí sinh mang tài liệu và vật dụng trái phép vào khu vực thi. Các Hội đồng tuyển sinh cần có biện pháp thích hợp để thực hiện quy định này.

Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù sử dụng hay chưa sử dụng, đều phải đình chỉ thi ngay.

Cán bộ coi thi không kiên quyết xử lý thí sinh vi phạm Quy chế, cán bộ tuyển sinh có hành vi hỗ trợ thí sinh làm bài thi dưới mọi hình thức hoặc mắc các sai phạm khác đều phải bị đình chỉ công tác ngay để xác minh và xử lý theo đúng Quy chế.

Phối hợp với công an địa phương giữ gìn an ninh tại vòng ngoài các điểm thi, kiên quyết không để xảy ra tình trạng mất trật tự như đọc lời giải, ném tài liệu vào khu vực thi, rao bán đáp án hoặc các hành vi gây mất trật tự an ninh khác.

3. Tiến hành tập huấn kỹ cho những người tham gia công tác tuyển sinh kể cả sinh viên hoặc cán bộ được điều động từ các trường hoặc các cơ quan khác.

4. Phối hợp với địa phương và các ngành chức năng xây dựng phương án xử lý sự cố bất thường, đặc biệt là thiên tai. Khi có sự cố phải kịp thời báo cáo xin

ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Sau mỗi buổi thi, báo cáo nhanh về Bộ Giáo dục và Đào tạo tình hình thi tuyển sinh của trường (theo FAX: 04.8681550 hoặc điện thoại: 04.8692392, 04.8681386, Email: bcdts@moet.edu.vn).

6. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành trong việc bảo đảm bí mật số phách bài thi và công tác chấm thi, chấm phúc khảo. Phải bố trí phòng chấm vòng 1 độc lập với phòng chấm vòng 2. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân từng cán bộ liên quan trong việc quản lý bài thi, chống hiện tượng đánh tráo bài thi, viết thêm vào bài thi hoặc các hiện tượng gian lận khác.

7. Việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh phải thực hiện đúng Quy chế, không được viết tay và phải do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ký và đóng dấu đỏ của trường.

8. Các trường không tổ chức thi tuyển sinh, phải căn cứ hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh để nhập kết quả thi vào máy tính, lên thống kê điểm và xây dựng phương án điểm trúng tuyển cho từng khu vực và đối tượng.

Tuyệt đối không được sử dụng thông tin trên mạng để xét tuyển.

9. Đối với thí sinh trúng tuyển, để thực hiện tốt các biện pháp kiểm tra đã quy

định trong Quy chế, ngay sau khi gọi nhập học, cần tiến hành đối chiếu ảnh, chữ viết và so sánh kết quả học tập ở trung học phổ thông nhằm phát hiện và xử lý vi phạm, nếu có dấu hiệu nghi vấn thì đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chấm thẩm định các bài thi của những thí sinh này theo đúng Quy chế.

Các trường chấm thi phải chuyển ảnh và bài thi của thí sinh trúng tuyển đợt 2, đợt 3 cho các trường xét tuyển để kiểm tra và quản lý theo Quy chế.

10. Tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra nghiêm ngặt các khâu của công tác tuyển sinh, từ khâu chuẩn bị thi đến coi thi, chấm thi, xét tuyển, thực hiện chỉ tiêu được giao. Chủ động phát hiện mọi sai sót, sai phạm để khắc phục, xử lý. Thực hiện đúng yêu cầu hoạt động thanh tra theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các trường nghiêm chỉnh thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này phải được phổ biến đến tất cả thí sinh và những người tham gia công tác tuyển sinh./.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Minh Hiền